

สรุปผลการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เดือน เมษายน ๒๕๖๒)

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (หน่วยนับ)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงานผู้จัด)	การรายงานผล			หลักสูตรเข้าหลักเกณฑ์	หมายเหตุ
															น.พ.ค. ๐๐๓	น.พ.ค. ๐๐๔	ยังไม่ส่ง		
๑	นายเพชร	พิชญ	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	คค.๓	อบรม	หลักสูตรปฏิบัติการสืบสวน กรมสวน	เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ป่าที่อุบลภูมิจังหวัดอุบลราชธานี	ณ อาคารพอนัน ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๕ เมษายน ๒๕๖๒	๗ เมษายน ๒๕๖๒	๓ วัน	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	-	/	-	-	-	-	
๒	นางกาญจนา	สัมพันธ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	นย.	ประชุมวิชาการ	การประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ ๑๗ ภายใต้หัวข้อ "พัฒนากระบวนการยุติธรรม สร้างความเชื่อมั่น นำความยุติธรรมสู่ประชาชน"	เพื่อเป็นเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็น ต่อสถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชน ต่อกระบวนการยุติธรรม รวมถึงข้อเสนอแนะทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการหรือดำเนินงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป	ณ ห้องรอยัล รูบี้ บอลรูม ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี	๒๒ เมษายน ๒๕๖๒	๒๓ เมษายน ๒๕๖๒	๒ วัน	สำนักงานกิจการยุติธรรม	-	/	-	-	-	-	
๓	นางสาวชนิตา	พิระยุทธ	นักวิชาการชำนาญการ	กม.	ประชุมวิชาการ	การประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ ๑๗ ภายใต้หัวข้อ "พัฒนากระบวนการยุติธรรม สร้างความเชื่อมั่น นำความยุติธรรมสู่ประชาชน"	เพื่อเป็นเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็น ต่อสถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชน ต่อกระบวนการยุติธรรม รวมถึงข้อเสนอแนะทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการหรือดำเนินงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป	ณ ห้องรอยัล รูบี้ บอลรูม ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี	๒๒ เมษายน ๒๕๖๒	๒๓ เมษายน ๒๕๖๒	๒ วัน	สำนักงานกิจการยุติธรรม	-	/	-	-	-	-	
๔	นางสาวสุตยงค์	วงษ์ดี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	สอ.	ประชุมวิชาการ	การประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ ๑๗ ภายใต้หัวข้อ "พัฒนากระบวนการยุติธรรม สร้างความเชื่อมั่น นำความยุติธรรมสู่ประชาชน"	เพื่อเป็นเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็น ต่อสถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชน ต่อกระบวนการยุติธรรม รวมถึงข้อเสนอแนะทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการหรือดำเนินงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป	ณ ห้องรอยัล รูบี้ บอลรูม ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี	๒๒ เมษายน ๒๕๖๒	๒๓ เมษายน ๒๕๖๒	๒ วัน	สำนักงานกิจการยุติธรรม	-	/	-	-	-	-	
๕	นางสาวนารีรัตน์	เยี่ยมกิ่งพานิชย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	นย.	ฝึกอบรม	หลักสูตร "ก้าวสู่ระบบราชการ ๔.๐ อย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ (ภปร.๖๓) รุ่นที่ ๑"	เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ ราชการ และสามารถนำไปพัฒนาหน่วยงานของตนองให้ก้าวสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐ ได้อย่างแท้จริง	ณ ห้อง Kensington Ballroom ชั้น ๕ และห้องThe Mulberry Room A ชั้น ๑๐ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเทล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร	๒๓ เมษายน ๒๕๖๒	๒๖ เมษายน ๒๕๖๒	๔ วัน	สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.	๑๒,๕๐๐	/	/	/	-	/	
๖	นางสาวทัศนิตา	ชัยทัต	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ	ศท.	สัมมนาวิชาการ	สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ศาลยุติธรรมกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล" และ เรื่อง "อำนาจเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน : กรณีสังขารข้ามแดน"	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ทราบถึงบทบาทของศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม มาปรับใช้ในการพิจารณาคดี การให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	ณ ห้อง ๖๐๓ ชั้น ๖ อาคารศาลแขวงพระนครเหนือ ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	๒๒ เมษายน ๒๕๖๒	๒๓ เมษายน ๒๕๖๒	๑ วัน	สำนักงานศาลยุติธรรม	-	/	-	-	-	-	
๗	พ.ศ.พร้อมพันธ์	พัทธียกุล	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	ชก.	สัมมนาวิชาการ	สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ศาลยุติธรรมกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล" และ เรื่อง "อำนาจเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน : กรณีสังขารข้ามแดน"	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ทราบถึงบทบาทของศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม มาปรับใช้ในการพิจารณาคดี การให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	ณ ห้อง ๖๐๓ ชั้น ๖ อาคารศาลแขวงพระนครเหนือ ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	๒๒ เมษายน ๒๕๖๒	๒๓ เมษายน ๒๕๖๒	๑ วัน	สำนักงานศาลยุติธรรม	-	/	-	-	-	-	
๘	นางศิริวิบูลย์	รัตนมงคลศักดิ์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ (ศท.)	ศท.	ประชุม	การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นด้านการฟื้นคืนชีพทรัพย์สิน "Brainstorming Workshop on Asset Recovery"	เพื่อร่วมกันพัฒนากระบวนการฟื้นคืนชีพทรัพย์สินและแก้ไขปัญหาหนี้สินระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต	ณ โรงแรม Amari Watgate Bangkok	๒๕ เมษายน ๒๕๖๒	๒๕ เมษายน ๒๕๖๒	๒ วัน	สำนักงานอัยการสูงสุด	-	/	-	-	-	-	
๙	นางศศิวิภา	จรจัดภัย	นักวิชาการ (กม.)	กม.	ประชุม	การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นด้านการฟื้นคืนชีพทรัพย์สิน "Brainstorming Workshop on Asset Recovery"	เพื่อร่วมกันพัฒนากระบวนการฟื้นคืนชีพทรัพย์สินและแก้ไขปัญหาหนี้สินระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต	ณ โรงแรม Amari Watgate Bangkok	๒๕ เมษายน ๒๕๖๒	๒๕ เมษายน ๒๕๖๒	๒ วัน	สำนักงานอัยการสูงสุด	-	/	-	-	-	-	
๑๐	นางสาวพนารัตน์	ชินพิทักษ์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ (นย.)	นย.	ประชุม	การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นด้านการฟื้นคืนชีพทรัพย์สิน "Brainstorming Workshop on Asset Recovery"	เพื่อร่วมกันพัฒนากระบวนการฟื้นคืนชีพทรัพย์สินและแก้ไขปัญหาหนี้สินระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต	ณ โรงแรม Amari Watgate Bangkok	๒๕ เมษายน ๒๕๖๒	๒๕ เมษายน ๒๕๖๒	๒ วัน	สำนักงานอัยการสูงสุด	-	/	-	-	-	-	

เดือนเมษายน ๒๕๖๒ นย. ส่งบุคลากร เข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา ทั้งหมด ๑๐ ราย แยกเป็นฝึกอบรม ๒ ราย ประชุม ๖ ราย สัมมนา ๒ ราย จากโครงการทั้งหมดจำนวน ๕ หลักสูตร/โครงการ